

เอ.พี.ฮอนด้าสานต่อแคมเปญ Zero Accident ลดอุบัติเหตุเป็นศูนย์ช่วงสงกรานต์นี้ จัดบริการ Free Service ตรวจเช็ครถจักรยานยนต์ฟรีทันที 10 รายการ พร้อมเปิดจุดพักรถพิเศษบนเส้นทางสู่ภาคอีสานหวังลดความเหนื่อยล้าระหว่างเดินทาง



เอ.พี.ฮอนด้า ผู้จัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในประเทศไทย และผู้บุกเบิกแคมเปญ “Zero Accident อุบัติเหตุเป็นศูนย์ เริ่มที่ตัวคุณ” เดินหน้าสานต่อกิจกรรมสร้างความปลอดภัยภายใต้แคมเปญดังกล่าวให้กับผู้ใช้รถจักรยานยนต์ที่ต้องเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์อีกครั้ง เริ่มต้นด้วยบริการตรวจเช็ครถจักรยานยนต์ฮอนด้าฟรี 10 รายการ, เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องในราคาพิเศษเพียง 30 บาท, และมอบส่วนลดอีกถึง 30% สำหรับยางและแบตเตอรี่ ภายในศูนย์บริการ Honda Wing Center ทั่วประเทศระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2557 พร้อมกับสร้างจิตสำนึกและเตือนสติกลุ่มวัยรุ่นทั่วประเทศถึงอันตรายด้วยภาพยนตร์โฆษณา “ดื่มไม่ขี่” ชุดแม่กับลูก ออกอากาศทางฟรีทีวีและเคเบิลทีวีพร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 5 เมษายนเป็นต้นไป ตามด้วยการเปิดจุดพักรถพิเศษให้บริการเครื่องดื่มและνωดเท้าฟรี เพื่อลดความเมื่อยล้าของผู้ที่เดินทางไกลสู่ภาคอีสานบนเส้นทางหลวงสายมิตรภาพกิโลเมตรที่ 15 จ.สระบุรี ตั้งแต่วันที่ 11-17 เมษายนนี้



นายอารักษ์ พรประภา กรรมการบริหาร บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด และผู้อำนวยการศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยกรุงเทพเปิดเผยว่า “ในฐานะผู้นำตลาดรถจักรยานยนต์ไทย เอ.พี.ฮอนด้าได้ริเริ่มโครงการขับขี่ปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนนสำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์มาตั้งแต่ปี 2531 โดยได้มีการก่อตั้งศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้าขึ้นในกรุงเทพก่อนจะขยายไปยังจังหวัดต่างๆทั่วทุกภูมิภาคในเวลาไม่นานเพื่ออบรมคนไทยให้ใช้รถใช้ถนนอย่างถูกวิธี ถูกกฎจราจร และมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมทาง ต่อมาเราได้บุกเบิกแคมเปญ “Zero Accident อุบัติเหตุเป็นศูนย์เริ่มที่ตัวคุณ” ตั้งแต่ปี 2553 เพื่อรณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดยาว และได้สานต่อการทำโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 5 แล้ว โดยตลอดเวลาที่ผ่านมามาเราได้ให้บริการตรวจเช็คสภาพรถจักรยานยนต์ฮอนด้าฟรีก่อนเดินทางไกล เช่นเดียวกับการกระตุ้นจิตสำนึกในการขับขี่อย่างปลอดภัยผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์และสื่อชนิดต่างๆ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงอาทิเช่น อันตรายจากการไม่สวมหมวกกันน็อค การขับขี่ซิ่ง และการ

ดีมีสุรา ล่าสุดเมื่อช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา เราได้เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชุดดีมีไม่ซีไปเป็นครั้งแรก สำหรับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้เราจะออกอากาศภาพยนตร์โฆษณาดีมีไม่ซีชุดใหม่ ภายใต้ธีมของแม่กับลูกตั้งแต่วันที่ 5 เมษายนนี้เป็นต้นไป เพื่อเตือนสติให้วัยรุ่นทุกคนไม่ดื่มสุราหากต้องขับซี นอกจากนี้ ในช่วงที่มีการเดินทางตลอดเทศกาล เรายังได้จัดให้มีจุดพักรถพิเศษเพื่อให้ผู้ที่เหนื่อยล้าจากการเดินทางได้พักผ่อนชั่วคราวก่อนออกเดินทางต่อ อันจะเป็นอีกวิธีหนึ่งในการช่วยลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อให้เทศกาลสงกรานต์เป็นเทศกาลแห่งความสุขของคนไทยอย่างแท้จริง”

สำหรับบริการ Free Service จะให้บริการตรวจเช็คสภาพรถจักรยานยนต์ฮอนด้าฟรี 10 รายการ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องในราคาพิเศษเพียง 30 บาท และรับส่วนลดพิเศษทันที 30% สำหรับยางและแบตเตอรี่ ที่ศูนย์จำหน่ายและบริการ Honda Wing Center ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 3-5 เมษายนนี้เท่านั้น

ในส่วนของการจุดพักรถพิเศษจะให้บริการเครื่องดื่มทั้งร้อนและเย็น รวมไปถึงกาแฟสดและของว่าง พร้อมบริการนวดเท้า และสันทนาการเพื่อความตื่นตัวอื่นๆ เพื่อลดความเมื่อยล้าของผู้ที่เดินทางไกลสู่ภาคอีสานบนเส้นทางหลวงสายมิตรภาพกิโลเมตรที่ 15 จ.สระบุรี ตั้งแต่วันที่ 11-14 เมษายน (ขาออก) และ 15-17 เมษายน (ขาเข้า) ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.aphonda.co.th